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Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um barnabætur.

Frá Sigríði Jóhannesdóttur.

1. Hvers vegna eru barnabætur ekki greiddar út strax eftir fæðingu barna?
2. Er ráðherra reiðubúinn til að beita sér fyrir breyttu fyrirkomulagi barnabótagreiðslna?


